



## จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ฉบับที่ ๑๑ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

หมู่ ๑๐ ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๕ ๑๕๕๗

เว็บไซต์ <http://www.naleng.go.th/> email: [naleng๑๐๑@hotmail.com](mailto:naleng๑๐๑@hotmail.com)

การประชุมเพื่อวางแผนแนวทางการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาเสพติด ฯ :  
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรชวา กำนัน  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๘,๙,๑๐ เข้าร่วมประชุม เพื่อ วางแนวทางการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อ  
แก้ไขปัญหาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีนายอำเภอเสลภูมิ เป็นประธานในที่  
ประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการคัดกรองและนำผู้ที่ใช้สารเสพติดมาเข้าค่ายบำบัด ก่อนคืนสู่  
สังคมให้สามารถดำรงชีวิตอย่างเป็นปกติต่อไป



การประชุมเพื่อวางแผนแนวทางการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาเสพติด ฯ :  
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรชวา  
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๘,๙,๑๐ เข้าร่วมประชุม กับ อาสาสมัคร  
สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน ( อสม.) เพื่อวางแผนแนวทางการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไข  
ปัญหาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการคัดกรอง เข้า  
ตรวจผู้ที่ใช้สารเสพติด และนำผู้ที่ใช้สารเสพติดมาเข้าค่ายบำบัด ก่อนคืนสู่สังคมให้สามารถดำรงชีวิต  
อย่างเป็นปกติต่อไป



การประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาเลียง ฯ : วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาเลียง จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการฯ เพื่อ แจ้งคำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการกองทุนฯชุดใหม่, อธิบายถึงระเบียบต่างๆของกองทุนเพื่อให้คณะกรรมการฯชุดใหม่ได้เข้าใจและรับทราบ, พิจารณาเห็นชอบงบสถานะทางการเงิน, พิจารณาเห็นชอบกรอบวงเงินและหลักเกณฑ์การมอบทุนการศึกษาแก่สมาชิกประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ฯลฯ



การประชุมเพื่อชี้แจงและวางแนวทางการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯ : วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรชวาว ต้อนรับ ต้อนรับคณะกรรมการฯ นำโดย พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ หัดกล้า ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยอบรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๘,๙,๑๐ เข้าร่วมประชุม และอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน ( อสม.) เพื่อชี้แจงและวางแนวทางการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการคัดกรอง เข้าตรวจผู้ที่ใช้สารเสพติด และนำผู้ที่ใช้สารเสพติดมาเข้าค่ายบำบัด ก่อนคืนสู่สังคมให้สามารถดำรงชีวิตอย่างเป็นปกติต่อไป



กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯ : วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรชวาว คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านแม่ประชานุกูล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๘,๙,๑๐ อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน ( อสม.) เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมทั้งประชุมเพื่อซักซ้อมความพร้อมที่จะดำเนินโครงการเข้าค่ายบำบัดฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการคัดกรอง เข้าตรวจผู้ที่ใช้สารเสพติด และนำผู้ที่ใช้สารเสพติดมาเข้าค่ายบำบัด ก่อนคืนสู่สังคมให้สามารถดำรงชีวิตอย่างเป็นปกติต่อไป



การประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการจัดการแข่งขันกีฬานาเลิงสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ : วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เชียงู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้แทนสถานศึกษาในตำบลนาเลิง ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการจัดการแข่งขันกีฬานาเลิงสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งที่ประชุม มีมติจัดการแข่งขันในปีนี้ ด้วยเหตุผลด้านอุทกภัยและสาธารณสุข



กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ : วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ร่วมกับโรงพยาบาลเสลภูมิ ดำเนินกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสุขภาพ ให้คำแนะนำกับบุคลากรในการดูแลสุขภาพตนเอง และการดำรงชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง โดยในช่วงเช้าได้เจาะเลือด เก็บตัวอย่างปัสสาวะและวัดความดันโลหิต ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ช่วงบ่าย เข้ารับการตรวจเอกซเรย์ ณ โรงพยาบาลเสลภูมิ



**การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ:** วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานของ อบต.นาเลิง ร่วมกับ ผู้แทนพนักงานปศุสัตว์อำเภอเสลภูมิ ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรชวา ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลนาเลิง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ และสมาชิกสภา อบต.นาเลิง หมู่ ๔ ประชุมวางแผนทางการแก้ไขปัญหาฯ และลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง เหตุรำคาญ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ประกอบการรับทราบ และเร่งดำเนินการแก้ไขต่อไป



**การประชุมปฐมนิเทศอาสาสมัครกองทุนจัดการชุมชนตำบลนาเลิงระดับหมู่บ้าน :** วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ นาฬิกา กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาเลิง จัดการประชุม ปฐมนิเทศ อาสาสมัครกองทุนจัดการชุมชนตำบลนาเลิงระดับหมู่บ้าน เพื่ออธิบาย ชักซ้อมระเบียบของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาเลิงฯ รวมถึงประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนการศึกษา แก่สมาชิกประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ รวมถึงเปิดโอกาสให้ซักถามประเด็นปัญหาการจดทะเบียนรายได้ของกองทุนฯ



การรับซื้อขยะ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ : วันที่ ๒๒ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ดำเนินรับซื้อขยะ เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนขยะเพื่อพัฒนากิจ  
สงเคราะห์ตำบลนาเลิง โดยออกรับซื้อขยะจากประชาชน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน สมาชิกจำนวน ๓๗๙  
ครัวเรือน และสมาชิกสมทบ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง



โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ฯ :  
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ร่วมกับ อำเภอเสลภูมิ สถานี  
ตำรวจภูธรชวาว วัดโพธิ์ศรีทอง โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเลิง  
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๘,๙,๑๐ อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ร่วมพิธี  
ปิดโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ และลงนาม  
บันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยนำผู้ที่ใช้สารเสพติดมาเข้าค่ายบำบัด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ณ วัดโพธิ์ศรี  
ทอง บ้านแห่ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ สอนการประกอบ  
อาชีพ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รวมถึงการให้ธรรมะดำรงชีวิต ลดละเลิก อบายมุข ก่อนคืนสู่  
สังคมให้สามารถดำรงชีวิตอย่างเป็นปกติ ลดเลิกสารเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป



พิธีมอบเกียรติบัตร องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ “ด้านสิ่งแวดล้อม”: วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายสุดใจ คำใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง , นายอ่อนจันทร์ ทิวาพัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน อบต.นาเลิง เข้ารับเกียรติบัตร จากนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ได้รับคัดเลือกเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ “ด้านสิ่งแวดล้อม” โดยมีนายอำเภอเสลภูมิ และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเลิง ร่วมแสดงความยินดี ณ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด



---

บรรณาธิการ จำเอกสมเกียรติ กำหม่อม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง นายจักรภณัท พันธุ์ชัย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด และนางสาวอินันต์ กลางบุรีรัมย์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จัดทำโดย งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง